

ยังใสสอนภาษาอังกฤษ ก็อย่าลืมภาษาไทยละ

นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ค. 2552

อย่าลืมภาษาไทย

คอลัมน์ มองผ่านดาวเทียม

อมรวดี ทรัพย์เพิ่ม

ออกอากาศมาร่วมครึ่งปีแล้ว สำหรับรายการ คริส เดลิวเอรี่ วิชาไรต์สอนภาษาอังกฤษ ที่เจาะใจกันทุกคืนวันศุกร์ เวลา 21.20 น. ทางททบ.5

ดำเนินรายการโดยหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษ คริส หรือ คริสโตเฟอร์ ไรต์ (Christopher Wright) ที่ได้เลือดครุมาจาก ไมเคิล ไรท์ (Michael Wright) ผู้พอที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 30 ปี

ต้องยอมรับว่ารายการ คริส เดลิวเอรี่ เป็นที่ครองใจเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กมัธยม เด็กมหาวิทยาลัย ที่ชอบภาษาอังกฤษ จึงไม่น่าแปลกใจว่ารายการออกรอดได้อย่างไร ทั้งที่รายการออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกันกับละครไพรม์ไทม์ แต่ คริส เดลิวเอรี่ กลับสามารถสะกดคนดูให้เรียนรู้อังกฤษได้อยู่หมัด

นั่นอาจเป็นเพราะลีลาการสอนที่ไม่เหมือนใครของครูคริส การใช้เหตุการณ์ปัจจุบันรวมกับการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนุก และสอดแทรกการเรียนภาษาด้วยดารารับเชิญแต่ละท่าน

เนื้อหาของรายการมีการฝึกภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบ ทั้งฝึกจากเพลง หนึ่ง การออกไปหาคำศัพท์ตามสถานที่ต่างๆ ที่มีให้เรียนรู่มากมาย บางทีเป็นคำที่เห็นกันอยู่ทุกวันแต่มองข้ามไป เป็นการเรียนรู้อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คริส เดลิวเอรี่ ถือว่าเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษที่มีการสอนที่ยาวนาน 1 ชั่วโมงเต็ม เรียกว่าได้เรียนกันอย่างจุใจ ไม่ใช่มาเหย้าเหยียงแล้วจากไป เหมือนรายการสอนภาษาอังกฤษรายการอื่นทั่วไปที่ออกอากาศเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวัน

แต่ไม่รู้ว่าจะสอนภาษาอังกฤษกันเพลินไปหรือเปล่า จึงละเลยภาษาไทยที่เป็นภาษาแม่

ได้ยินชัดอย่างคำว่า โรงเรียน ที่ครูคริสมักเปลือยพูดเป็น โลงเลียน

อาจด้วยเป็นลูกครึ่งถึงพูดคำว่า ร ล คำควบกล้ำในภาษาไทยไม่ชัด แต่ก็ไม่น่าจะพลาดผลลัพท์ด้วยครูคริสเรียนรู้อังกฤษจากผู้เป็นพ่อ และ ภาษาไทย จากผู้เป็นแม่ควบคู่กันมาตั้งแต่เกิด

ยังเป็นการสนทนาในการสอนภาษาอังกฤษออกทีวีด้วยแล้ว ยิ่งต้องระวัง เพราะสื่อทีวีที่ครูคริสใช้เป็นสื่อสอนภาษาอังกฤษนั้น ออกอากาศไปทั่วประเทศไทย อีกทั้งยังมีคนไทยในต่างประเทศที่รับชมทางไกลเบ็ดเสร็จอีกเป็นจำนวนมาก

แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็ไม่ควรมองข้าม หากกลับกรองและระมัดระวังอีกสักนิด รายการสอนภาษา

คริส เดลิเวอรี ก็จะทำออกมาสมบูรณ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ไม่ใช่เรียนจนพูดภาษาอังกฤษชนิดเป็นฝรั่งได้แล้ว แล้วต้องพูดไทยไม่ชัดอย่างฝรั่งเขาด้วย

ยังไงสอนภาษาอังกฤษ ก็อย่าลืมภาษาไทยกันซะละ

หน้า 21

[ข้อมูลจาก ข่าวสด](#)

